

Xét tuyển thẳng tại Minnesota

Hành trình giáo dục đại học của bạn bắt đầu với chương trình Xét tuyển thẳng

Chương trình Xét tuyển thẳng được thiết kế để đảm bảo rằng bạn biết rằng bạn có nhiều lựa chọn về trường đại học/cao đẳng trong tiểu bang. Với chương trình Xét tuyển thẳng, bạn không còn phải băn khoăn tự hỏi “*Liệu tôi có được nhận không?*” vì bạn sẽ được chủ động thông báo về những trường cao đẳng và đại học tham gia sẵn sàng chấp nhận bạn, trước cả khi bạn nộp đơn! Mùa thu này, bạn sẽ nhận được thư có danh sách các trường cao đẳng và đại học tham gia sẵn sàng nhận bạn dựa vào thành tích học tập của bạn. Thư này sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo bạn cần làm để có thể đảm bảo được nhận vào trường phù hợp với bạn.

Mục tiêu của chúng tôi:

Chúng tôi muốn tất cả học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp của Minnesota biết rằng họ có nhiều lựa chọn học đại học/cao đẳng trong tiểu bang! Dù bạn muốn theo học một trường đại học bốn năm, cao đẳng cộng đồng hai năm, trường dạy nghề hay cao đẳng kỹ thuật, có rất nhiều khả năng sau trung học phổ thông ngắn hạn và dài hạn khi tham gia chương trình Xét tuyển thẳng.

Danh sách kiểm tra dành cho học sinh:

Để tận dụng tối đa chương trình Xét tuyển thẳng, hãy dùng danh sách kiểm tra này để luôn đi đúng hướng!

THÁNG 10 NĂM CUỐI CẤP



Nhận và xem thông báo về chương trình Xét tuyển thẳng dành cho bạn: Hãy chuẩn bị sẵn sàng! Bạn sẽ nhận được một bản in và bản sao dạng điện tử của thư Xét tuyển thẳng, trong đó sẽ có danh sách tất cả những trường đại học/cao đẳng bạn được Xét tuyển thẳng.



Chọn trường bạn muốn: Trong thư điện tử, hãy chọn những trường cao đẳng và đại học bạn muốn được Xét tuyển thẳng. Gửi lại thư cho trường trung học phổ thông của bạn, sau đó trả lời các câu hỏi trong cổng thông tin nộp đơn. Tùy thuộc vào trường bạn chọn, bạn sẽ nhận được thư chấp nhận chính thức! Một số trường sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Vì vậy, hãy theo dõi hộp thư email của bạn xem có cần làm gì tiếp không.

MÙA THU ĐẾN MÙA XUÂN NĂM CUỐI CẤP



Khám phá các lựa chọn: Xác định lựa chọn phù hợp nhất với bạn! Truy cập MyHigherEd.mn.gov và sử dụng công cụ tìm kiếm trường đại học/cao đẳng để so sánh các lựa chọn của bạn theo hồ sơ về trường, lựa chọn chương trình, quy mô trường, học phí và nhiều thông tin khác.



Hoàn thành FAFSA và khám phá các lựa chọn hỗ trợ tài chính: Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) – Đơn xin Hỗ trợ Tài chính Miễn phí cho Sinh viên của Liên bang – là bước quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện để có tiền học đại học/cao đẳng. Tối đa hóa cơ hội nhận trợ cấp, học bổng và các chương trình hỗ trợ tài chính khác. Bạn cũng có thể kết nối với cố vấn học đường của trường mình để đảm bảo rằng bạn đang theo đúng tiến độ để tốt nghiệp và xác định các chương trình học bổng và trợ cấp của trường để đăng ký.



Đưa ra quyết định cuối cùng: Thực hiện các bước tiếp theo! Sau khi xem xét tất cả các lựa chọn, bạn nên xác nhận việc đăng ký với trường bạn muốn.



Xét tuyển thẳng SƠ LƯỢC

“Xét tuyển thẳng” có nghĩa là một học sinh được tuyển có điều kiện hoặc đảm bảo được tuyển vào một trường cao đẳng hoặc đại học, tùy thuộc vào trường.

Học sinh phải hoàn thành đơn đăng ký của trường đại học/cao đẳng (miễn phí) và gửi thêm thông tin để chính thức xác nhận việc được nhận vào các trường đại học/cao đẳng họ đã chọn.

Các trường tham gia

- Hơn 120 trường trung học phổ thông tham gia
- Hơn 23.000 học sinh cuối cấp tham gia
- Hơn 55 trường cao đẳng và đại học – bao gồm các trường kỹ thuật, cao đẳng bộ lạc, cao đẳng cộng đồng, đại học công lập và tư thục hệ bốn năm

Quét mã QR để biết thêm thông tin:



✓ **Bạn đã sẵn sàng vào đại học/cao đẳng.**

✓ **Bạn có nhiều lựa chọn.**

Các trường cao đẳng và đại học ở Minnesota đã sẵn sàng chào đón bạn vào mùa thu tới.

NỘ ĐƠN MIỄN PHÍ

Bạn được MIỄN PHÍ nộp đơn vào các trường cao đẳng và đại học tham gia chương trình Xét tuyển thẳng

Trả tiền học đại học/cao đẳng

Có nhiều lựa chọn có thể giúp bạn lập kế hoạch trả tiền học đại học/cao đẳng và giảm thiểu tổng chi phí!

Hoàn thành FAFSA

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nộp đơn xin hỗ trợ tài chính thông qua Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) hoặc MN Dream Act, được sử dụng để xác định xem bạn có đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính hay không. Pell Grant của liên bang và Minnesota State Grant trợ cấp cho hơn 120.000 sinh viên mỗi năm. Một nửa số sinh viên nộp đơn nhận được trợ cấp Pell Grant hoặc Minnesota State Grant! Các khoản trợ cấp dựa trên chi phí của trường đã chọn, quy mô gia đình và thu nhập.

Tôi cần bắt đầu từ đâu?

Trang web hỗ trợ sinh viên (studentaid.gov) của liên bang là nơi bạn bắt đầu hoàn thành FAFSA của mình. Đối với học sinh chưa có giấy tờ, hãy hoàn thành MN Dream Act (www.ohe.state.mn.us/MNReamact).

Ngoài ra, hãy xem phần hỗ trợ tài chính của từng trường cao đẳng hoặc đại học bạn quan tâm. Tìm hiểu thêm thông tin về thời hạn và quy trình nộp đơn xin học bổng và các loại hỗ trợ do trường đại học/cao đẳng tài trợ.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tôi được chọn vào các trường cao đẳng và đại học trong danh sách của mình?

Bạn được mời Xét tuyển thẳng vào các trường cao đẳng và đại học dựa trên điểm trung bình (GPA) hiện tại của họ và những khóa học bạn đã hoàn thành vào cuối năm học liền cuối cấp của mình. Các trường cao đẳng và đại học chọn trước các bậc tiểu chí tuyển sinh để xác định sinh viên nào họ muốn mời Xét tuyển thẳng.

Tôi có cần làm bài kiểm tra xếp lớp/bài kiểm tra tiêu chuẩn như ACT hoặc SAT không?

Mặc dù nhiều trường cao đẳng và đại học tham gia chương trình Xét tuyển thẳng không yêu cầu học sinh nộp điểm ACT hoặc SAT, học sinh vẫn nên tham khảo trang web của các trường lựa chọn hàng đầu của họ để tìm hiểu thêm về các đề xuất kiểm tra hiện tại của họ. Bạn có thể được yêu cầu nộp điểm ACT hoặc SAT nếu trường yêu cầu.

Tôi có cần phải hoàn thành đơn xin nhập học không?

Có! Chương trình Xét tuyển thẳng cho bạn biết các trường cam kết nhận bạn, nhưng bạn phải hoàn thành đơn đăng ký nhập học để đảm bảo một suất học. Hãy nhớ rằng bạn không phải trả phí khi nộp đơn! Sau khi bạn gửi lại thư điện tử cho trường trung học phổ thông của mình, bạn sẽ trả lời các câu hỏi trong cổng thông tin nộp đơn trực tuyến. Hãy nhớ cung cấp địa chỉ email thay thế (không phải tài khoản do trường học cấp) và theo dõi hộp thư email của bạn. Các trường cao đẳng và đại học bạn chọn sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo bạn phải làm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã nộp đơn vào các trường cao đẳng hoặc đại học trong danh sách của mình? Điều này có ảnh hưởng đến đơn đăng ký của tôi không?

Bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ đơn nào bạn có thể đã nộp! Đơn của bạn sẽ vẫn được xử lý và không cần phải đăng ký lại. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã nộp phí nộp đơn, phí này sẽ không được hoàn lại.

Tôi không thấy tên trường mà tôi quan tâm trong thư này. Như thế có nghĩa là trường đó không nhận tôi đúng không?

Một số trường cao đẳng và đại học đã chọn không tham gia chương trình Xét tuyển thẳng. Vì vậy, bạn có thể không thấy trường bạn quan tâm trong danh sách. Nếu có các trường khác bạn quan tâm, bạn vẫn có thể đăng ký thông qua các quy trình tuyển sinh thông thường của họ.